

ตอนที่ 9

มณีนาคราช พระพญาเหล็ก (พระเหล็กไหล) เหล็กไหลนาคราช พระแรมหาลาก พระแก้วมณีโชติ พระพิมพ์ทองคำ เสด็จมาทางอากาศเมื่อ วันเสาร์ที่ 5 พ.ค. 2555 เวลา 20-22 น. ณ วัดป่าประชาสามัคคีธรรม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

เนื่องจากวันนี้เป็นวันขึ้น 15 ค่ำและเป็นวันฉัตรมงคล ฤกษ์ดีครับ จึงมีผู้เข้าร่วมพิธีเกือบ 20 ท่าน เป็นกลุ่มที่มาด้วยกันกับผม 10 ท่านมาจากอยุธยา บางสะพาน เพชรบุรี และกรุงเทพฯ และกลุ่มอื่นๆ ที่มาสมทบโดยผมไม่ทราบมาก่อน ระหว่างอัญเชิญนั้น ผู้อัญเชิญท่านหนึ่งซึ่งมีอดีตชาติเป็นชาวบาดาล ได้เงยหน้าขึ้นมองไปด้านบน เล่าให้ฟังหลังพิธีว่า เธอได้เห็นภาพเหมือนงูใหญ่สีขาวยาว 2 ตน เลื้อยวนเวียนอยู่เหนือพิธีอัญเชิญอยู่ตลอดเวลา และเมื่อจะมีมณีนาคราชเสด็จ หรือวัตถุมงคลต่างๆ เสด็จมา ผู้อัญเชิญท่านนี้จะได้ยินเสียงวัตถุแหวกอากาศมาและที่สุดท้ายก็จะเป็นมณีนาคราช หรือวัตถุมงคลอื่นๆ เสด็จมา จนเธอทราบล่วงหน้าว่าถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วก็มีวัตถุมงคลเสด็จมาแน่ เธอจึงเตรียมตัวได้ทัน **(เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับ เพียงเล่าสู่กันฟัง)**

ผมสังเกตเห็นว่า วัตถุมงคลที่เสด็จมานั้นจะมี 2 ภายภาพคือ ไม่มีดินหุ้มองค์และมีดิน หุ้มองค์ องค์ที่ไม่มีดินหุ้มนั้นได้แก่ มณีนาคราช พระแก้วมณีโชติ เหล็กไหลทุกแบบทรงพระทองคำ ส่วนองค์ที่มีดินหุ้มองค์มาได้แก่พระเนื้อชินตะกั่วทุกพิมพ์ พระพระพิฆเนศแรมหาลาก (แรมตระกูลเหล็กไหล) พระเนื้อดินกฐนบรือ

หลังจากมีประสบการณ์อัญเชิญมา 5 ครั้ง ผมสังเกตว่าวัตถุมงคลที่จะเสด็จมานั้นมีจำนวนไม่เกิน 180 องค์ต่อครั้ง ถ้าจำนวนคนมาเยอะ ก็จะกระจายไปทุกท่าน จึงได้รับมาน้อยตามวาสนาบารมีของแต่ละท่าน ไม่ว่าท่านจะนั่งอัญเชิญบริเวณไหน (หาที่นั่งได้อิสระ) ในพิธีก็จะได้รับการประทานวัตถุมงคลทุกคน

ผมมาทราบทีหลังว่า พระอาจารย์บุญสวน (ผมมักถวายนามท่านว่า "หลวงปู่") นั้นท่านทราบด้วยว่าในพิธีนั้นมีวัตถุมงคลใดบ้างเสด็จมา ท่านบอกเพื่อนธรรมอีกท่านหนึ่งว่า คีณนี้มีพระแก้วมณีโชติเสด็จมาด้วย (หลังจากไม่เสด็จมาเลยเป็นเวลาเกือบปี)

ขอเชิญชมภาพวัตถุมงคลที่เสด็จมาโปรดผู้ร่วมพิธีในคืนนั้นครับ



*ประทานให้แก่ท่านที่มาจากบางสะพาน คุณเบี้ยว
องค์ซ้าย - พระปิดตามเนื้อชินตะกั่ว
องค์กลาง - พระพญาเหล็ก
องค์ขวา - พระอุปคุต (ขอม) มีกริ่งด้วย
องค์ล่าง - เหล็กไหลแบบมีพลังแม่เหล็ก (แรงมาก)*



แถวบน - พระแก้วมณีโชติ, พระทองคำพิมพ์พระนางพญา, พระแก้วมณีโชติ สีม่วง สีเหลือง และมณีนาคราช
บางส่วนของเสด็จมาสุ่ม



ประธานแต่ท่านที่มาจากกทม. คุณนพดล



ประธานแต่คุณนงจากกทม.

องค์ซ้าย - พระแก้วมณีโชติรูปองค์พระพิฆเนศ
องค์กลาง - พระแก้วมณีโชติทรงเครื่องกษัตริย์

องค์ขวา - พระพญาเหล็ก
องค์ล่าง - เหล็กไหลแบบมีพลังแม่เหล็ก (แรงมาก)



ประทานแต่ท่านที่มาจากกทม.

องค์ซ้าย - พระสีลาเนื้อชินตะกั่ว
องค์ขวา - พระพิฆเนศเนื้อแร่หาลาภ
